

Gia đình đảng viên với công tác đảng viên của chi bộ

Bùi Ngọc

Động viên gia đình đảng viên giúp đỡ đảng viên làm tốt công tác là một bước phát triển mới của huyện uỷ Ứng-hoà (Hà-tây) trong việc thực hiện phương châm động viên quần chúng tham gia xây dựng Đảng và gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Những năm qua, huyện uỷ Ứng-hoà đã coi trọng việc rèn luyện đảng viên trong công tác thực tế. Qua mỗi vụ sản xuất, mỗi đợt công tác, Huyện uỷ đã quan tâm hướng dẫn đảng viên kiểm điểm trong chi bộ, tổ đảng, kiểm điểm trước quần chúng qua các hình thức “báo công, bình công”, tổng kết công tác, và qua đó, động viên quần chúng phê bình sự lãnh đạo của chi bộ, phê bình đảng viên. Do đó, công tác xây dựng Đảng ở đây đã gắn chặt với đời sống hằng ngày của quần chúng, đông đảo quần chúng thường xuyên góp ý kiến với đảng viên, làm cho quan hệ giữa Đảng và quần chúng ngày càng khăng khít.

Được quần chúng phê bình, góp ý kiến, số đông đảng viên đã nâng cao tinh thần công tác và sản xuất. Tuy vậy, nhiều đồng chí chưa thật phấn khởi trong công tác. Nghiên cứu kỹ, Huyện uỷ thấy rõ các chi bộ, đảng bộ cơ sở tuy đã động viên được đông đảo quần chúng tham gia giúp đỡ đảng viên làm tròn nhiệm vụ, nhưng chưa phát động được một bộ phận khác trong quần chúng là lực lượng gia đình đảng viên vào việc này. Thật vậy, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, sự cố gắng của bản thân đảng viên có ý nghĩa quyết định, song sự giúp đỡ của quần chúng ngoài xã hội, *nhất là của gia đình các đồng chí đó có tác dụng rất lớn.*

Để đánh giá đúng đắn vai trò của gia đình đối với sự rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, huyện uỷ Ứng-hoà đã điều tra tình hình ở ba xã. Thực tế cho thấy, có xã số gia đình đảng viên không tham gia hoặc tham gia không đều đặn các sinh hoạt của hợp tác xã, đội sản xuất và các tổ chức quần chúng chiếm tới 80% tổng số gia đình đảng viên. Do ít tham gia họp hành và học tập, các gia đình đó chưa nắm vững hoặc không nắm vững được các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các

chủ trương công tác của địa phương nên trong quá trình thực hiện chính sách, thường thiếu tích cực chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm chỉnh. Ví dụ: do không nắm được các chính sách phân phối trong hợp tác xã, khi hợp tác xã bàn các biện pháp thực hiện cụ thể, có gia đình đảng viên tỏ ra không đồng tình, thậm chí có người đã gây khó khăn cho chồng, con, em là đảng viên trong việc thực hiện chính sách. Gia đình mình chưa thông suốt, nên đảng viên cũng ngại và khó vận động, giáo dục, thuyết phục các con xã viên khác.

Từ thực tế đó, huyện uỷ Ứng-hoà đã chỉ đạo thí điểm việc mở *hội nghị gia đình đảng viên* ở các cơ sở nông thôn và cơ quan trong huyện, nhằm động viên gia đình đảng viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho đảng viên phấn đấu làm tốt nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó.

Huyện uỷ trực tiếp nghiên cứu nội dung gia đình, biện pháp tiến hành, và đi sâu chỉ đạo thực hiện ở một số điểm. Được sự hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể của huyện uỷ, đảng uỷ nơi thí điểm đã cùng nhau xác định và làm cho toàn đảng bộ hiểu rõ ý nghĩa, yêu cầu của việc mở *hội nghị gia đình đảng viên*.

Các đồng chí ở cơ sở nhận rõ đây chỉ là *một bước cụ thể trong việc phát động quần chúng tham gia xây dựng Đảng*. Gia đình đảng viên là một bộ phận nhỏ trong quần chúng. Song có thể nói đó là số quần chúng đặc biệt, học hằng ngày, hằng giờ gần gũi, tiếp xúc đảng viên, niềm vui nỗi buồn của họ có ảnh hưởng ngay đến sự suy nghĩ, hành động của đảng viên, họ luôn luôn gắn bó với đảng viên trong đời sống vật chất và tình cảm. Do đó, những thay đổi nhỏ trong đời sống gia đình đều có tác động lớn đến quá trình phấn đấu, rèn luyện của đảng viên, nhất là đối với những đảng viên không phải là chủ gia đình. Nếu gia đình đảng viên không hiểu rõ vai trò và vị trí của tổ chức đảng, không hiểu rõ nhiệm vụ của chi bộ đối với hợp tác xã, trách nhiệm của đảng viên đối với mọi hoạt động trong xóm làng và đơn vị, nhất là không hiểu rõ trách nhiệm và vinh dự đảng viên của những người thân trong gia đình mình, thì chẳng những sẽ thiếu sự chăm sóc, giúp đỡ đảng viên hoàn thành công việc hằng ngày; ngược lại, sẽ cản trở bước tiến, gây khó khăn cho những đả đố trong sản xuất, công tác và chấp hành chính sách.

Hiểu về Đảng, hiểu về trách nhiệm và vinh dự đảng viên, cha mẹ, anh chị em, vợ con đảng viên sẽ khơi dậy trong lòng mình niềm tự hào có người thân được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chiến đấu cho sự nghiệp của Đảng, nâng cao được nhiệt tình cách mạng và lòng tin đối với Đảng. Có như vậy mới đề cao được trách nhiệm của gia đình đảng viên đối với sự hoạt động của tổ chức đảng và sự tiến bộ của đảng viên, trước hết là của những đảng viên ở ngay trong gia đình mình.

Kinh nghiệm cho thấy: *trong bước chuẩn bị, trước hết phải làm cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc và đầy đủ vấn đề* nói trên. Các đồng chí đó có thông suốt tư tưởng mới tích cực giải thích, động viên và chủ động tạo điều kiện cho những người trong gia đình mình đi học. Ở một số nơi, chi bộ còn phải đấu tranh, phê phán những ý nghĩ lệch lạc của một số đảng viên. Có người chủ quan cho gia đình mình đã thông hiểu đường lối, chính sách của Đảng. Có người lại hiểu sĩ diện, không muốn để cho quần chúng thấy mặt yếu, kém của gia đình mình. Những tư tưởng không đúng đó đã làm cho một số đảng viên, nhất là đảng viên làm việc ở cơ quan Nhà nước mà gia đình sống ở nông thôn, không muốn để vợ chồng bố mẹ tham gia hội nghị.

Để có nội dung trao đổi thiết thực tại cuộc họp, ban thường vụ đảng uỷ cơ sở hoặc chi uỷ đã căn cứ vào tình hình cụ thể ở xã, hợp tác xã và các đội sản xuất, chuẩn bị một bản báo cáo về vai trò của đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo phát triển sản xuất, tổ chức đời sống và thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng ở xã và hợp tác xã, về tác dụng của cán bộ, đảng viên và sự đóng góp to lớn của quần chúng. Báo cáo này là sự gợi ý giúp bà con thấy được công lao của đảng bộ và vai trò của đảng viên, đồng thời, thấy rõ trách nhiệm của gia đình đảng viên trước Đảng và trước đồng bào quần chúng ở địa phương. Trong báo cáo còn nêu rõ được nhiệm vụ sản xuất, công tác và các mặt hoạt động khác trong thời gian tới của đơn vị; biểu dương và nêu gương những gia đình đảng viên tốt đã biết khắc phục khó khăn trong gia đình, động viên chồng con, anh chị em hăng say công tác, sản xuất, gương mẫu về phẩm chất đạo đức cách mạng, và được quần chúng tín nhiệm; đồng thời, cũng nêu lên khuyết điểm, nhược điểm của một số gia đình đảng viên.

Báo cáo này phải được trình bày *ngắn gọn, cụ thể, thiết thực và dễ hiểu*, vì người dự họp sẽ thông qua những sự việc đó để tiếp thu chủ trương của đảng bộ và trao đổi phương hướng hành động sau này. Do có sự chuẩn bị đầy đủ, nên các chi bộ đã động viên được đông đảo gia đình cán bộ, đảng viên đi họp và các cuộc hội nghị này đã thu được kết quả thiết thực. Trong toàn huyện, từ 80% đến 90% số gia đình đảng viên đã đi họp. Những người dự họp phần lớn là chủ hoặc có vị trí quan trọng trong gia đình như bố, mẹ hoặc vợ, chồng của đảng viên.

Trong khi trao đổi, đảng uỷ, chi uỷ không những giúp cho bà con thấy được *trách nhiệm và nghĩa vụ* của mình, mà còn phải làm cho bà con thấy được *quyền lợi* mà cách mạng đem lại cho gia đình. Qua trao đổi, bà con đã thấy được vai trò và nhiệm vụ nặng nề của đảng bộ, chi bộ đối với mọi hoạt động trong thôn xã: chăm lo lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất, săn sóc cho dân được ăn no, mặc ấm, ở sạch, con em được học hành và làm nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Nhiều cán bộ, đảng viên đã gác bỏ hoặc tạm hoãn việc riêng của gia đình để gánh vác công việc chung của xã, ngày đêm lăn lộn với phong trào để mưu cầu lợi ích cho nhân dân. Cán bộ, đảng viên là những người làm nhiều hưởng ít. Trong thành tích chung của địa phương có công lao của những người thân trong gia đình và có sự đóng góp của bản thân mình, những người luôn sống gần gũi, tích cực giúp đỡ và động viên những đảng viên đó làm tròn nhiệm vụ.

Từ đó, mọi người thấy được *niềm tự hào và trách nhiệm của mình đối với Đảng*, trước hết là tổ chức Đảng trong đơn vị mình. Bà con bảo nhau; “Đảng lo cho dân từng miếng cơm, manh áo. Cán bộ, đảng viên vất vả khuya sớm vì dân.

Mình là cha, là anh, là vợ, là chồng, thì phải tích cực giúp đỡ con, em, chồng, vợ mình hoạt động được tốt. Đó là cách thiết thực đền đáp lại công ơn của Đảng”.

Được nâng cao nhận thức, sau hội nghị nhiều người đã có chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và hành động, *tự giác liên hệ những thiếu sót của mình, tích cực tạo điều kiện cho chồng, con hoạt động*. Ví dụ: ở xã H, sau khi dự hội nghị gia đình đảng viên ở xã về, cụ Th đã họp gia đình để nói lại kết quả của hội nghị và những nhận thức của cụ đối với Đảng, với công việc của Đảng và đảng viên. Cụ Th khuyên

con cháu trong gia đình, mỗi người phải làm thêm phần việc trong nhà, tạo điều kiện cho người thân của mình là đảng viên tích cực làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao cho; đồng thời, mỗi người phải cố gắng hoàn thành tốt phần việc xã hội mà mình gánh vác. Các gia đình trước đây đã chú ý về mặt này, nay lại càng lo lắng đến sự tiến bộ của chồng con. Bà T cố gắng chăm lo cơm nước, chăm sóc các cháu cho con dâu là các đồng chí V và L yên tâm và tích cực tham gia công tác, sản xuất, học tập... Có gia đình thấy con em mình là đảng viên chưa được bình bầu là lao động tiên tiến ở đội sản xuất hoặc hợp tác xã càng tỏ ra lo lắng, sớm hôm động viên và tạo điều kiện cho những đồng chí đó công tác tiến bộ.

Sự chuyển biến rõ rệt của các gia đình đảng viên ở nông thôn là hăng hái tham gia lao động sản xuất và tích cực chấp hành các chính sách của Đảng và Chính phủ. Nhiều người đã khắc phục được tư tưởng cho rằng nhà mình đã có chồng con đi sản xuất với tập thể, ngày đêm làm công tác xã hội rồi thì bố, mẹ, vợ, chồng có thể ở nhà làm việc riêng của gia đình. Ngoài việc lao động sản xuất, bà con đã tích cực hợp hành và làm các công việc do hợp tác xã và đội sản xuất giao cho, những người có điều kiện đã tham gia các công tác xã hội khác... Được hiểu biết các đường lối, chính sách của Đảng và thấy rõ trách nhiệm, bà con càng tích cực sản xuất và công tác, thương yêu và tạo điều kiện cho người thân của mình làm việc. Nhờ đó, gia đình đảng viên không những động viên, khuyến khích chồng con chăm lo việc Đảng, việc dân, mà còn khắc phục được những khó khăn về kinh tế, bảo đảm và cải thiện đời sống, góp phần làm cho chồng con yên tâm, phấn khởi công tác.

Trong khu vực cơ quan Nhà nước, gia đình đảng viên đã góp phần tích cực vào việc quản lý đảng viên của cơ quan và chi bộ. Nhiều chị em đã nhắc nhở chồng con thực hiện tốt nội quy và kỷ luật lao động của cơ quan; khuyến khích chồng con giữ vững đạo đức cách mạng, làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là chính sách phân phối; đồng thời, sắp xếp việc nhà, tự giác đi lao động sản xuất, không ỷ lại vào tiền lương của chồng con...

Ngoài ra, các gia đình đảng viên công tích cực *giám sát chặt chẽ công việc, lao động, học tập và sinh hoạt của đảng viên.*

Trước đây, ở nông thôn có tình trạng đảng viên đi đâu, làm việc gì, gia đình ít biết, thậm chí cũng không cần biết. Nhiều người cho rằng đó là công việc của chồng con, mình biết cũng chẳng làm gì. Những gia đình có chồng con công tác ở cơ quan Nhà nước cũng ít quan tâm đến việc nghỉ ngơi, đi lại, mua sắm của chồng con mình, nên một số đồng chí đã lơ lửng trong việc chấp hành kỷ luật lao động. Do ý thức trách nhiệm đối với Đảng được nâng cao và xuất phát từ tình thương yêu thật sự người thân của mình, được sự hướng dẫn của các đảng bộ, chi bộ, một số gia đình đã liên hệ chặt chẽ với tổ chức đảng nơi chồng con mình công tác để hỏi han tình hình tiến bộ cũng như phản ánh những điều mà tổ chức đảng muốn tìm hiểu thêm về chồng con mình. Điều đó góp phần thiết thực vào sự tiến bộ của đảng viên, làm cho việc quản lý đảng viên của chi bộ được chặt chẽ hơn.

Được sự giáo dục của tổ chức đảng và quần chúng, giữa các gia đình cán bộ, đảng viên với nhau, giữa gia đình đảng viên và gia đình quần chúng đã thông cảm, hiểu nhau hơn, liên hệ chặt chẽ với nhau, trao đổi tâm tư, kinh nghiệm làm ăn và giúp đỡ chồng con làm việc. Bà con, chị em gần gũi, thương yêu và giúp đỡ một cách chân tình. Nhiều chị em đã trao đổi kinh nghiệm, học tập nhau cách thu xếp hợp lý công việc gia đình, giúp chồng yên tâm công tác.

Ở một số đảng bộ nông thôn, chi bộ đã có chương trình hành động và đảng viên đã đăng ký chỉ tiêu phấn đấu hằng tháng về ngày công lao động sản xuất, công tác, học tập,... Hằng tháng một số chi bộ đã báo cáo với gia đình đảng viên về chương trình hành động đó, nội dung về chỉ tiêu phấn đấu của đảng viên trong từng đợt, từng việc cụ thể, đồng viên gia đình giúp đỡ và theo dõi đảng viên trong quá trình thực hiện. Nhiều đảng viên đã nói rõ kế hoạch phấn đấu của mình với gia đình. Do đó, quan hệ trong gia đình đã vượt ra khỏi phạm vi tình cảm thông thường. Giữa đảng viên và những người thân trong gia đình đã cùng nhau bàn bạc để hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Đảng viên giáo dục, giải thích chính sách của Đảng cho gia đình; những người trong gia đình lại góp

ý cho đảng viên cách thực hiện, phản ánh dư luận cho bà con đối với từng sự việc cụ thể đang làm trong thôn xóm. Sinh hoạt bình đẳng, dân chủ được mở rộng ngay từ trong gia đình đảng viên. Đó cũng là cách giáo dục đảng viên, làm cho đảng viên hiểu rõ hơn tình hình xóm làng và quần chúng. Một số đảng viên, nhất là cán bộ, trước đây thường vin có bận họp hành, công tác... mà xao lãng hoặc ít chăm lo công việc của tập thể hợp tác xã và gia đình. Được sự giúp đỡ của tập thể, sự nhắc nhở và động viên của bố mẹ, vợ con, số đồng chí này đã có kế hoạch phân đấu cụ thể, bố trí khoa học lịch công tác hằng tuần, hằng ngày; bảo đảm vừa lo việc chung, vừa gánh vác việc nhà. Có chị ân cần khuyên nhủ chồng giữ nếp sống trong sạch, không tơ hào một đồng xu, hạt thóc của tập thể. Trong gia đình, vợ chồng, cha con, anh em cùng bàn, cùng có trách nhiệm chăm lo vẹn tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước, tận tình bổn phận đối với gia đình: đóng góp nghĩa vụ lương thực, thực phẩm và lao động cho Nhà nước như thế nào, chi tiêu, mua sắm trong gia đình ra làm sao... ông K đã nhắc nhở con dâu là đồng chí M: “Con là đảng viên, được dân tin giao việc kế toán của hợp tác xã, tính toán phải rõ ràng, tiền nong, của cải của tập thể phải phân minh, đừng để hại chung, thiệt riêng,... làm việc công minh, thẳng thắn, giữ vững nền nếp nhà mình”. Nhiều gia đình đảng viên có con em công tác ở cơ quan Nhà nước đã thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc nghỉ ngơi, mua bán của những đồng chí đó, nhắc nhở con em trở về cơ quan vào chiều chủ nhật để hôm sau làm việc được tốt.

Nhờ đó, trong các gia đình đảng viên thật sự có sự hoà thuận, thương mến nhau; quan hệ giữa gia đình đảng viên khăng khít; đảng viên có tiến bộ rõ rệt trong lao động sản xuất, công tác và học tập, gắn mình với thực tiễn sản xuất và quần chúng, được quần chúng thật sự tin yêu.

Thấy rõ tác dụng của việc tổ chức hội nghị gia đình đảng viên, huyện uỷ Ứng Hoà đã chỉ đạo thực hiện rộng rãi trong toàn huyện. Những đảng bộ làm theo phương pháp trên đã đạt kết quả rất tốt và rất cụ thể. Chỉ có một đảng bộ, do không nhận thức đầy đủ ý nghĩa, yêu cầu của hội nghị này không chuẩn bị chu đáo, nên kết quả bị hạn chế, đảng bộ chỉ động viên được 20% số gia đình đảng viên đi họp; sau

hội nghị, các gia đình đảng viên không có chuyển biến gì lớn. Qua kinh nghiệm của Ứng-hoà, chúng ta thấy, cũng như việc tổ chức quần chúng phê bình chi bộ và đảng viên, việc tổ chức hội nghị gia đình đảng viên phải tiến hành thường xuyên, có nội dung thiết thực và cụ thể trong từng thời gian. Mỗi khi tiến hành, đảng uỷ và chi uỷ cần chuẩn bị chu đáo, tránh hình thức và máy móc rập khuôn như nhau. Tránh tình trạng đầu voi đuôi chuột, chỉ biết làm rầm rộ lúc mở hội nghị, sau hội nghị lại buông lỏng, không quan tâm việc gia đình, phát động tư tưởng của gia đình đảng viên. Có như vậy mới có thể phát huy được vai trò to lớn của gia đình đảng viên trong công tác quản lý đảng viên của chi bộ một cách thường xuyên và có hiệu quả.